

วารสารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

F.I.O. Today



“สร้างสรรค
สวนป่าเศรษฐกิจ
เพื่อความยั่งยืน”

Create forest
plantations for
sustainability



แบบประเมิน
ความพึงพอใจ



E - BOOK
WWW.FIO.CO.TH

อ.อ.ป.
บริการรับจ้าง
ปลูกป่าเศรษฐกิจ



นายชาญณรงค์ อินทนนท์

รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 2

โครงสร้างองค์กร ต้องปรับเปลี่ยนไป ตามยุคสมัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

โครงสร้างองค์กรมีหลายประเภท เช่น โครงสร้างลำดับชั้น (การจัดองค์กรแบบพีระมิด) โครงสร้างแบบแบน โครงสร้างแบบเมทริกซ์ โครงสร้างแบบทีม เป็นต้น ซึ่งองค์กรหนึ่งองค์กรใดจะเลือกใช้โครงสร้างใดให้เหมาะสมกับแบบใดนั้น ส่วนใหญ่จะมีวิวัฒนาการมาจากการก่อตั้งมาแต่ดั้งเดิม และผ่านวิวัฒนาการมาตามยุคสมัย หากองค์กรใดมีพัฒนาการในยุคใหม่ๆ จะสามารถเลือกโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย และก้าวหน้าได้ง่าย แต่หากองค์กรใดมีที่มามากแต่เดิมมาตั้งแต่ยุคก่อนมาแล้ว การจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างก็จะยากยิ่งขึ้น อาจต้องใช้เวลา และความเห็นร่วมกันของบุคลากร แต่ก็เชื่อว่า การปรับเปลี่ยนจะเป็นไปไม่ได้เลย

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ก็เช่นกัน ถึงเวลาหรือยังที่จะปรับโครงสร้างให้กระชับลง สายงานบังคับบัญชาสั้นลง จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยลดลงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล และยังยืนอย่างแท้จริง หากยังไม่ปรับตนเองอาจมีสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใดบีบบังคับให้ต้องปรับตนเองแบบมีผลกระทบต่อนักงานอย่างหนักก็เป็นได้

ปัจจุบันสายงานหลัก (สายงานผลิต) มีสายบังคับบัญชาที่ยาวมาจากยอดพีระมิดสู่ฐานพีระมิดอาจเทียบได้ว่าใหญ่ เทอะทะยิ่งกว่ามหาพีระมิดแห่งกิซาเสียอีก ตัวอย่างเช่น การสั่งการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อปฏิบัติให้มีสัมฤทธิ์ผลจากบนสุด



จะเห็นว่าลำดับการบังคับบัญชายาวมาก ไม่ทันต่อเหตุการณ์ หรือสนองตอบต่อภารกิจที่ล่าช้าขาดประสิทธิภาพ

วิธีการดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร คือ ให้ระดมความคิดเห็นทั้งองค์กร เพื่อเสนอโครงสร้างองค์กรที่สายงานบังคับบัญชาสั้นลง มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันต่อความเปลี่ยนแปลง เช่น อาจยุบรวมเขตกับสำนักเป็น 1 สำนักผลิต หรือควบรวม 2 เขตเป็นหนึ่งสำนักผลิตให้ขึ้นตรงกับ อ.อ.ป. และให้งานสวนป่าขึ้นตรงต่อสำนักผลิต ปรับอำนาจหน้าที่ และระดับหัวหน้าสวนป่าให้สูงขึ้น มีภารกิจมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร จะทำให้องค์กรของเรา มีความมั่นคง มีบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การดำเนินงานกระชับ และรวดเร็ว จนนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไป

ที่ปรึกษา

- นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- นายประสิทธิ์ เกิดโต, นายชาญณรงค์ อินทนนท์, นายถนอมศักดิ์ เจียบแหลม รองผู้อำนวยการ

กองบรรณาธิการและออกแบบ

- ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง

No Gift Policy

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

'งดรับ งดให้' ของขวัญของกำนัลทุกชนิด

รวมทุกผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตในการทำงานที่ไม่รับใช้

นสร.รณรงค์เพิกถอนของขวัญและสิ่งของสื่อ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้



เรื่องเด่น F.I.O.

กส. – อ.อ.ป. ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ร.อ.รชฎ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นายพนต พลเสน เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุร บรูซพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผู้บริหารระดับสูง รวมถึง นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ



รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.อ.ป. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง อ.อ.ป. กรุงเทพฯ



รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์



อ.อ.ป. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโทสัมพันธ์ แพทย์เพียร ผู้จัดการส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมี นายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุม จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง



รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.อ.ป. ปูปลูกป่าเพื่อประชาชน

ข่าวผู้บริหาร F.I.O.



กส. - อ.อ.ป. ร่วมพิธีสงฆ์น้ำพระและขอพร เนื่องใน “วันสงกรานต์ประจำปี 2567”



เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ร.อ.รชฎ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วย รมว.ทส. , นายโกเมนทร์ ทิมชนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. , นายนพดล พลเสน เลขาธิการ รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ร่วมในพิธีสงฆ์น้ำพระและขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันปีใหม่ของไทย และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยในโอกาสนี้ นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 , นายถนอมศักดิ์ เดียบแหลม รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 , และคณะผู้บริหาร อ.อ.ป. เข้าร่วมในพิธีฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ ผอ.อ.อ.ป. เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารและพนักงานของ อ.อ.ป. เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อขอพรจาก พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันเดียวกันนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดพิธีสงฆ์น้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ โดยมี นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 และ นายถนอมศักดิ์ เดียบแหลม รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 นำคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดฯ ร่วมพิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ นอกจากการจัดพิธีฯ ดังกล่าวแล้ว ในปีนี้ยังได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม “สาดสุขวันสงกรานต์” ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อสร้างสีสันและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย อาทิเช่น การจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวันสงกรานต์ , จัดทำฉากถ่ายภาพพร้อมเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยหรือเสื้อผ้าสีสันสดใส ณ บริเวณโถง ชั้น 1 และห้องอบรมสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์



อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน

อ.อ.ป. รับเกียรติบัตร "องค์กรพัฒนาคุณธรรม" ประจำปี 2566

คุณธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ “องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป.” เป็นหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่มี “ผลการประเมินคุณธรรม ประจำปี 2566” ระดับ “องค์กรพัฒนาคุณธรรม” ตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยมี นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 เป็นผู้แทนหน่วยงาน รับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สำนักงานกลาง) กรุงเทพฯ และในโอกาสเดียวกัน ผู้แทนปลัด ทส. ยังได้มอบเกียรติบัตรฯ ให้กับหน่วยงานภายในสังกัด อ.อ.ป. ที่มีผลการประเมินคุณธรรมระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม ให้กับ 9 หน่วยงานในสำนักงานกลาง ได้แก่ สำนักบริหารกลาง , สำนักตรวจสอบภายใน , สำนักบัญชีและการเงิน , สำนักกฎหมาย , สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ , สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ , สำนักธุรกิจการตลาด , สำนักธุรกิจคาร์บอน และนวัตกรรม และสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง โดยมีผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์



ลานกิจกรรม F.I.O.

อ.อ.ป. ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ “ไม่ให้” “ไม่รับ” ของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) ของขวัญของกำนัล (No Gift Policy)



เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดย สำนักบริหารกลาง จัดกิจกรรม “ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ให้ ไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy)” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี นายธีระยุทธ กลัดพรหม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ให้เกียรติเป็นประธานฯ จากนั้น นายสิริวิชญ์ โพธิ์อินทร์ หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เป็นผู้บรรยาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ให้ ไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) ให้กับผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ทุกสำนักงานในส่วนกลาง จำนวน 32 คน ได้รับทราบและเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 301 อ.อ.ป. สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อ.อ.ป. ร่วมกับคณะวนศาสตร์ และ เครือข่ายไม้โตเร็ว จัดเสวนา “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ด้วยไม้เศรษฐกิจโตเร็ว”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศูนย์กลางการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านไม้โตเร็ว 12 องค์กร จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ด้วยไม้เศรษฐกิจโตเร็ว” ณ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งงานดังกล่าว อ.อ.ป. มอบหมายให้นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ เป็นผู้แทนร่วมเสวนาในประเด็น “การจัดการสวนป่าไม้โตเร็วด้วยนวัตกรรมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็ว บริการรับจ้างปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการป่าไม้และด้านคาร์บอนเครดิต รวมถึงแจกกล้าไม้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ และประชาชนที่เข้าร่วมงานกว่า 250 คน



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

“ชัยอนันต์” ขอบำพบ “พอ.อ.อ.ป.” เพื่อแนะนำตัว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป.” คนใหม่



เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 2 และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายชัยอนันต์ ราชชมภู ประธานสหภาพแรงงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำทีมสหภาพแรงงานฯ ขอบำพบเพื่อร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในแนวทางการพัฒนา รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสหภาพแรงงาน อ.อ.ป. คนใหม่ โดยในโอกาสดังกล่าวนี้ ประธานสหภาพแรงงานฯ ได้เสนอแนวคิดและข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการทำงานของสหภาพแรงงาน อ.อ.ป. ให้กับคณะผู้บริหารของ อ.อ.ป. ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะทำการศึกษาและพิจารณาข้อเสนอละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบนพื้นฐานความเป็นธรรม ทั้งนี้ การหารือครั้งนี้มีขึ้น ณ ห้องประชุม 301 อ.อ.ป. สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน

ผอ.อป.เหนือบน ลงพื้นที่ตรวจและติดตาม การดำเนินงานทำไม้สักสวนป่า



ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2567 ว่าที่พันตรี อภิชชาติ จินตามงคล ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อมด้วย นายไพศาล ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ลงพื้นที่ตรวจและติดตามการดำเนินงานด้านการทำไม้สักจากป่าปลูกของสวนป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ ออป.เหนือบน จำนวน 3 สวนป่า ได้แก่

สวนป่าแม่สิน - แม่สูง , สวนป่าวังชัน จังหวัดแพร่ และสวนปานครน่าน จังหวัดน่าน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เกาะติดแวดวง F.I.O.



อป.เหนือล่าง ช่วยเหลือประชาชน “ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 สวนป่าน้ำตก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านน้ำตก

เข้าซ่อมแซมและบูรณะสะพานข้ามลำห้วย (ชั่วคราว) บริเวณบ้านน้ำตก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งานและน้ำกัดเซาะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ส.คช. รับมอบอาหารช้าง

ผู้แทนสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบอาหารช้างบริจาค จำนวน 1,800 กิโลกรัม และกล้วยจำนวน 2,200 กิโลกรัม จาก คุณหมอนิน นามนินคลินิก และในโอกาสเดียวกัน คุณแอน - คุณโอ และ คุณจิว ได้ร่วมบริจาคอ้อย จำนวน 10,000-บาท และกล้วย จำนวน 5,000-บาท ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์





**ออป.กลาง จัดประชุม
สรุปผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 - แผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 2567**

ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567 ของสวนป่าในสังกัด พร้อมแผนการปฏิบัติงาน ในปี 2567 เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านต่างๆ โดยในโอกาสนี้ หัวหน้าสวนป่าฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานฯ ของแต่ละสวนป่า ตลอดจนเข้าศึกษาดูงาน ณ สวนป่าลาดกระทิง , สวนป่าสนามชัย และสวนป่าคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

**ตรวจติดตามงาน
ด้านสวนป่าไม้เศรษฐกิจโตเร็ว**

ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2567 นายประกาศิต ปริมา หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่า พร้อมด้วย นายอรรถณิ จารัตน์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ตรวจและติดตามการดำเนินงานด้านบำรุงและดูแลแปลงปลูกยูคาลิปตัสของสวนป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 สวนป่า ได้แก่ สวนป่าดงสายทอ , สวนป่าแสงพัน จังหวัดสุรินทร์ , สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา , สวนป่าโคกโจด , สวนป่าดงพลอง , สวนป่าดงเค็ง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในโอกาสนี้ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน อาทิ การทำไม้ วางแผนพัฒนาพื้นที่ปลูกใหม่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรให้มากที่สุด



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์



**ออป.ใต้ มอบเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567**

ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ โดย สวนป่ากาญจนดิษฐ์ ร่วมมอบเครื่องดื่มบำรุงกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ จุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน น้ำตกวิภาวดี , จุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน แยกบ้านโน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก และจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรู้ท้ายเล่ม F.I.O.

อ.อ.ป. ให้บริการ “รับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจ” หวัง “สิ่งแวดล้อม - เศรษฐกิจไทย” ยั่งยืน



นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลด ดูดซับก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมุ่งหวังให้เกิดการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลภายในปี 2580 นอกจากนี้ อ.อ.ป. ได้นำร่องเริ่มดำเนินการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจผ่านโครงการบริการรับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชนที่มีกรรมสิทธิ์ ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อบริการประชาชนให้มีเนื้อไม้ไว้ใช้สอยในครัวเรือน ตลอดจนสร้างรายได้จากการจำหน่ายไม้เศรษฐกิจที่ปลูกขึ้นมา โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินตามกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน , ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อครองชีพที่มีหนังสือราชการรับรองว่าได้มีการครอบครองและเข้าทำกินในที่ดิน , ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม , ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้บุคคลเข้าทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวน , ที่ดินราชพัสดุที่มีหลักฐานการเช่า , ที่สาธารณประโยชน์ที่ได้ขึ้นทะเบียนหรือมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ , ที่ดินของรัฐที่รัฐบาลจัดสรรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และที่ดินประเภทอื่นๆ โดยต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน หรือประชาชน มีความสนใจที่จะรับบริการรับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจ จาก อ.อ.ป. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 3243 ต่อ 1619 (สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ) , 2902 (ออป.เหนือบน) , 3210 (ออป.เหนือล่าง) , 4902 (ออป.กลาง) , 6902 (ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ) และ 7211 (ออป.ใต้)

หรือช่องทางออนไลน์ www.fio.co.th / Facebook Fanpage : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แนวคิดในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ



นายณัฐพล พรหมยานนท์ พนักงาน (ระดับ 2) งานบริการทั่วไป ส่วนอำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

เริ่มจากแนวคิดในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องมีวิธีปรับ Mindset ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิต ในการทำงานที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มต้นที่ความคิดและการลงมือทำ สำหรับผมแล้ว “การทำงานเป็นทีม” นั้นสำคัญมาก เพราะแม้ว่าแต่ละคนอาจมาจากต่างแผนกหรือแผนกเดียวกันแต่ถ้าทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันชัดเจน โดยร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้สำเร็จ พร้อมกับช่วยสนับสนุนให้ทุกคนในทีมทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของคนใดคนหนึ่ง แต่ความสำเร็จของทุกคน ก็คือหนึ่งในความสำเร็จของทีมการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้การทำงานในทุกๆ เรื่องนั้นประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กรุณาส่ง

การนำส่งไปรษณีย์รายเดือน
ใบอนุญาต เลขที่ 29/2531
ปณฝ.หลานหลวง



วารสาร F.I.O. Today

ที่อยู่ : สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 282 3243 - 7 ต่อ 1143 - 1145